





### (หัวเห็นๆ)

การมีแฟนสักคน บางทีสำหรับใครคนหนึ่งก็คิดว่าดีตายซักแล้ว อยู่ที่นี่ก็เป็นผู้หญิงเป็นวาสนาของชายน้อยเชียวนะ ตรงข้ามกับอีกหลายคนกลับมีชะตู่จะรักกันอยู่นั่นคนเดียวนะ รู้จักรักหรือป้าใจชอบที่ละสองสามคนและมากกว่านั้นพร้อมๆกันทีเดียวไม่ดีกว่าอะไร แบบนี้สิ่งที่เราจะสร้างความหมายของสองเงลา...เออ...ความดีลาคติและสุขใจให้กับ "คนเขา" โด่สนุกกับการทำอะไรๆทุกขณะและหลงๆ ซองๆ ซิงหาหาใช่ใหม่ล่าแต่ระวังความหมายนี้จะทำให้เจ็บตัวเอาละกัน

ที่ว่าใครที่มีแฟนเป็น "คนขี้สลิ", "ชอบแจกขนมจิบ" หรือเจ้าชู้เฉย คงไม่เขยอปปี้ ปะปลบ ปะดู! ไปกับเจ้าแฟนตัวแสบที่ชอบบั่นใจไปใครต่อใครดูนะ ไม่ว่า เจ้าจะบอกตามตรงว่า เจ้าเป็นคนเจ้าชู้เพื่อที่จะให้แฟนทำใจไว้วางหนา หรือไม่พูดไม่จาถึงเรื่องพรัดนี้เพราะอยากให้เห็นการกระทำที่แฟน "ลมออกหู" กันเอง แต่สรุปได้เลยว่า หากอีกฝ่ายไม่ดลิสันตามเดียวกัน ใครพ่อยากมีแฟนเป็นคนเจ้าชู้ เอาทั้งดูเป็น "พวกปลาไหลโสเสกต" ก็วไปอย่าง

แต่ทำใจได้ ในเมื่อโลกนี้บางทีก็เล่นตลกทำให้ คุณเดินไปมีแฟนเป็นอนูเจ้าชู้เข้า อ้าว! แล้วทีนี้จะรับมือกับอาการเจ้าชู้ของเค้าใจดี? ไถวนะ...พูดเรื่องนี้ที่ไร พอบางคนได้อินก็จืดขึ้นมาทันทีซะใหม่ละ จันทามีแฟนเป็นคนมารักหลายใจละก็ คุณอาจรับมือกับความเหิงหัวของเค้า ไถวเน...

#### 1. ทำใจรับความจริงว่า เค้าเป็นแบบนั้นแล้วปล่อยให้หายากทำอะไรก็ทำไป

แต่อย่าเบียดเบียนเอาทรัพย์สินส่วนตัวของคุณไปเที่ยวแจกอีกก็จริง ที่เค้ามีสะปะสะปะกัน หรือถ้าชินโยสมบัตินของคุณไปตั้งโน้ใจรับจำนำเพื่อหาตั้งคไปเที่ยวกะกักละก็หยั่งใจไม่ต้องทำใจหรอก ลุยแหลกไปเลย เพราะใครจะไปทำใจไหวว้า เธอแต่ถาเค้าอยากเอาตัวไปอยู่กับคนอื่นเพราะความมกมากของเค้าเอง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อใครไปก็จริงซึ่งเป็นแฟนตัวจริงจนเกินไป ก็คงต้องทำใจกันไปหะ หรือไม่ก็ไปทำสมาธิซะ **อย่าคิดมากจะได้ไม่พังชาน เพราะคุณตัดสินใจเลือกเค้าเป็นแฟนแล้วนี่หว่า ซึงหากเค้าออกสลายตัวตั้งแต่เริ่มคบกัน แล้วคุณไหวตัวทันรีบสลิตัวทิ้งเพื่อป้องกันหัวใจตัวเองเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้น** ป่านนี้คุณคงได้หัวเราะมากกว่าน้ำตาตกในแทนนะซี นีต้องขอบคุณการตัดสินใจของคุณเองอย่างมกมากเอาไว แต่หากคุณไม่รูมากอนว่า เค้าจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากที่เคยคบกันขนาดนี้ เพราะตอนโน้นนะ อย...แสนจะสนทนเสนาหาแคนคนเดียวแต่ตอนนั้นกลับปล่อยให้ตายแล้วจะไปโทษใครดีว้า

#### 2. ประชดระเลดตีมา เค้ามีดี คุณก็มีมั่งสิ ถึงจะแฟรงๆ ไง

แกมแฟนของบางคนก็แปลกซะมิด มีดีด้วยว้า เค้าสามารถเจ้าชู้ได้ แต่แฟนของเค้าห้ามเจ้าชู้เด็ดขาด... โอ้โหนี่ก็เห็นแก่ตัวเหลือเกิน ที่เค้าอยากสะตั้งไปมีคนอื่นละ ทำเอาทำเอาไม่เกรงใจแฟนตัวเอง แต่หากแฟนไปคลอเคลียกับคนอื่นแบบแควมิ่ง อะแบบซักกระแด่วๆ เพราะไม่ให้อินไปเสียสมมอไม่ทัน และออกอาการทิ้งหรงทันที...หยั่งใจก็มด้วยที่จริงปล่อยไปเค้าประสาเสียไปสักพักก็เหมือนกับได้ทำโทษเค้าซะมั่งก็แฉวะนะ นีแนะอยาก "หลายใจ" ดีนัก ต้องทำโทษซะให้เช็ด

แต่หากเค้าไม่สนหรือคิดว่าคุณเป็นหมูในสายตาที่ไม่มึงทำตัวเหลวไหลได้อย่างเค้าละก็ **ลองประชดดูก็ได้ ทำให้เค้ารู้ซึ้งซึ้งมั่งก็สู้ว้า คุณไม่ได้ทะเลหาย, เหยียวนและไหลยไถยในสายตาของคนอื่นระหนอย ยิ่งตงตั้ง, ทุนดีและมันมีนะลจจนคนอื่นยังอยากมาจับคุณเลย** หรือคุณยังไม่สอยคนอื่นมาดูดีได้ เค้าก็จะให้ความสำคัญกับคุณเช่นกัน ไม่ใช่มีแล้วไปทิ้งจะจากคนอื่นอยู่นั้น ทำเป็น "ใจง่าย" และ "ตะกะตะกลาม" ไปไถวเชอะ

#### 3. ถ้าไม่ถั่งกับต้องประชด ทำให้เค้ารู้สิว้า คุณรู้ว่าเค้าไปแจกขนมจิบใครไว้มั่ง

ส่วนจะรู้ได้ไง **เอ๊ะต้องจับลักสืบหรือคุณเองนั่นแหละทำตัวเป็นนักสืบซะเอง** เพื่ออย่าไปแอบดูพฤติกรรมอีลันล้าของเค้า แกมอาจมีคุณใจดี (แต่แอบมีความประสงค์แอบแฝงยังไม่รูนะ) ชาญบอกควรวาเค้าไปกักใครที่ไหนไว จนครบรวบรวมข้อมูลไถแหัดแล้วว้า จริงหรือไม่จริงยังไ แต่ขอให้อูจิงดีกวาจะไได้ไม่หน้าแตก **ที่นี้คุณก็สามารถทำเป็นพูดแซวเล่นๆ (แต่ใจจริงนะซีเรียส) ว้า "ดูที่คุณไปไหนมาไหนวะนะ หนาตาดีดีนะ"** แล้วสังเกตสิว้าเค้าจะสะอึกหรือทำเป็นเนียนมากน้อยแค่ไหน? แคพูดปรบปรบไไม่ต้องสอแวงหัวหรงหรือจันเรียขจันออออออออออออก แคนไถวไถวดีดหน้าขออ้อ ขอเป็นไม่วรอนรูนรวกก็เชื่อแล้วละ วาดนออว ฆาตปลาไหลยิดินเอาตัวตายไถกแกแทนไถยเลย

#### 4. ถ้าเค้าไม่ชวนคุณไปเที่ยวหรือออกงานด้วยกัน คุณก็ไปเองซี

นัดไปเที่ยวด้วยกันเพื่อนที่ใหญ่นักได้ ทำตัวให้ไม่ว่างหรือมีความสุขในส่วนของเราเองก็ได้พอ อย่านให้ความเหงทำให้คุณคิดมากซ้อร่ง แล้วเวลาชวนเพื่อนไปไหนไปกันนะ ชวนให้เยอะๆ เป็นกลุ่มเลยนะ นัดไปพบกับเพื่อนของคุณเพื่อไถหาเห็นว่าคุณก็มีสังคมด้วยเช่นกัน แล้วพอไถที่ก็อยู่ลิมขอลวนม, คาเดินทวง, คาที่พิกและคาอะไรต่อมิอะไรใจปฏะจากคุณด้วย นูอกหรือจากคาซาซาภายในบ้านที่เค้าต้องรับผิดชอบ ก็อย่าลิมโยถเอะโยมมาไถไถเชียว เชื่อไถคาต้องมิดคเหลือเพื่อแหงไถงจะไปทำกอรอกตักกับใครไถ ไถไถคาจายแคนี้้อยิบจอยจะตาย นีถาเค้าเหลือกับอนหลังใหม่เลยดี

#### 5. ถาแฟนไม่ไหวก็อย่าไปทน

จะตัดสินใจแยกกันอยู่หรือเลิกกัน เพื่อทำให้ชีวิตของคุณแจ่มแจวขึ้น โดยไม่ต้องทุกใจให้เสียเวลา และเป็นไมเกรน เพราะเขิงกับความเจ้าชู้ของเค้าก็เลือกเอาซะอย่าง บางทีคุณอาจแฟนใหม่ทีพร้อมจะสริต วิถีวะคะคุณคนเดียวก็ไถนะ เรื่องเหนียะไถตงร่อไถ พรหมลิขิตหรือก ลิขิตชีวิตเองซะมั่งก็ไถนะฮ่า

๐ "เดาหัวง" ได้ยินมาแต่คราเด็ก- ตัวเล็กกว่า"งมีมึงหัว"!!!  
งมีนไฝลบนหัวคน"มีตนตัว "อยู่บนหัวช่วยเดาเมาสลิยม"!!!  
"เดาหัวง" ฟังว่า"ดับหนวลิม" ดิยอยยับ"หลงกวม"หมตราดี  
แต่จริงแล้วไซแต่หมาย"ชวยชวตรี" แม"นารี-เด็ก-หนุม-สาว"เหมือนคาวคน!!!  
ทุกเพชวัยลวนมี"งอยู่บนหัว"!!! บาง"หลายตัว"ซุดมุงกอส  
"กวมระคะ"นั่นมีอยทุกคุณ จาก"เด็กถึงผู้ใหญ่"...แพกียง!!!  
๐ จะ"ตัดหัวง"ไถไถตงเต็ด แกรงดิงเพชรพอม"มิกญา"ไซ"ดา-หุ-  
อมุก-ลิม-กวย-ไถ"ตงไถ"ร-เบวทันนอยตลอดเวลว"...วอะไร?  
"กำหนดระ"ปลอดยวงะทางตอสุ ตัดหัวง-ดับความคิด"ไมพิสมย์"  
"จับหัวง...แล้วฟาดดินโหลินไถ!! ตัดหัวไปเสียมประจวน"หนานาเนเรือน!!!  
งมวเห็นเมื่อไรใจระยอ, ถึงแห่งผอไปตั้งตัวกลัวถูกเงื่อน  
งเลี่ยหนีลิลลปไกลไม่มายอน งไม่เคลือนเพราะ"ไรหัว"จนตัวตาย!!!  
๐ "พระหัวง"ก็"มึงอยู่บนหัว"!!! "หัวไมดี"สิกา"มัวจน"หัวหาย"!!!  
"เด็กสิบขวบมีหัวเมีย"เปลี่ยไถกาย "ลึงอบาย"เพราะไม"เร"เมงพิษ"!!!  
"เจองเขาจวงงฆว...อย่าไปเสียม!!! ขวไถเกลี่ยวอดววยตายสลิท"!!!  
"งุดิกกวม-ควมรัก"หนกแกงกฤษ "ไถ"ควยพิษ"ออกจากรวง"พุนทางธรรม"!!!  
"ดิมกวม-ไถฐ"ในดวงจิต"อวิชชา" "วิมัสสนาทรอวรมณ"ไถคุมข่า  
"รับแสงทิพย+พระเจ็ดองะจิตทรงธรรม" ไถฆา"นำจิตกลับบวน-นัพพาน"เออย...  
ชัย แสงทิพย  
ChaiSangthip@hotmail.com  
www.buddhapoem.com  
www.buddha-dhamma.com

คำเตือน!!!!...ถ้าไม่จำเป็น..กรุณาอย่าไปค้นหารูปภาพ"คนหัวง"ในgoogle ด้วยความปรารถนาดี